



**LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG
TỈNH TÂY NINH**



THƯ CHÚC TẾT

**của Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Tây Ninh
với đoàn viên, công nhân-viên chức-lao động nhân dịp Tết cổ truyền
Nhâm Dần - 2022**

***Kính gửi:* Cán bộ, đoàn viên, công nhân-viên chức-lao động thân mến!**

Nhân dịp đón chào Xuân mới và đón Tết cổ truyền Nhâm Dần năm 2022, thay mặt Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh, tôi thân ái gửi tới toàn thể cán bộ, đoàn viên công đoàn, công nhân, viên chức, lao động tỉnh Tây Ninh những tình cảm thân thiết và lời chúc mừng tốt đẹp nhất.

Năm Tân Sửu 2021, đất nước ta trải qua một năm nhiều khó khăn do đại dịch Covid – 19. Từ đợt bùng phát dịch Covid – 19 lần thứ 4 đến nay, tỉnh Tây Ninh đã có nhiều doanh nghiệp phải tạm dừng hoạt động, thu hẹp, giải thể; nhiều đoàn viên, công nhân lao động phải tạm hoãn, ngừng việc, nghỉ việc, mất việc làm; hàng chục nghìn công nhân lao động nhiễm Covid-19, trong đó có nhiều công nhân lao động tử vong để lại nhiều nỗi mất mát cho gia đình, người thân và tổ chức Công đoàn tỉnh nhà.

Thực hiện chủ đề năm 2021 “Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công đoàn cơ sở”, các cấp công đoàn đã đổi mới, sáng tạo, linh hoạt trong hoạt động, hướng mạnh về cơ sở, động viên công nhân, viên chức, lao động tích cực phòng, chống dịch bệnh, ra sức thi đua lao động, sản xuất, nhiều hoạt động thiết thực chăm lo đời sống cho đoàn viên, người lao động khó khăn do đại dịch Covid-19, góp phần củng cố, bồi đắp niềm tin của người lao động, tham gia xây dựng Đảng, Nhà nước trong sạch, vững mạnh, khẳng định vai trò là cầu nối giữa Đảng, Nhà nước với doanh nghiệp, với người lao động, là tổ chức đại diện, chăm lo quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động.

Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh ghi nhận, đánh giá cao và trân trọng cảm ơn những nỗ lực vượt bậc của cán bộ, đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động tỉnh nhà, cảm ơn các doanh nghiệp đã cùng góp sức với tổ chức Công đoàn vượt qua năm 2021 với nhiều khó khăn, thách thức để có những kết quả đáng tự hào. Năm Nhâm Dần 2022 với chủ đề “Chăm lo việc làm, đời sống cho người lao động; phấn đấu hoàn thành cao nhất các mục tiêu, nhiệm vụ của Nghị quyết Đại hội IX Công đoàn tỉnh Tây Ninh, Nghị quyết Đại hội XII Công đoàn Việt Nam”, các phong trào công nhân, hoạt động Công đoàn triển khai thực hiện quyết liệt các nội dung của Nghị quyết số 02-NQ/TW, ngày 12/6/2021 của Bộ Chính trị về đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới; tập trung vào nhiệm vụ trọng tâm là đổi mới mạnh mẽ hoạt động, chú trọng thực hiện tốt chức năng đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động, xây dựng hình ảnh Công đoàn Việt Nam là “tổ chức của người lao động, do người lao động và vì người lao động”. Tôi kêu gọi mỗi cán bộ, đoàn viên Công đoàn, công nhân, viên chức, lao động phát huy truyền thống vẻ vang của giai cấp công nhân, của tổ chức Công đoàn Việt Nam, hăng hái thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo, quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội tỉnh nhà năm 2022; tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền và tổ chức Công đoàn Việt Nam vững mạnh.

Chúc các đồng chí và gia đình mạnh khỏe, hạnh phúc, thành công!

Chào Xuân mới, thắng lợi mới!

Trân trọng!

